



ประกาศกรมคุมประพฤติ

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกรมคุมประพฤติ

ตามที่กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกรมคุมประพฤติ นั้น

บัดนี้ กรมคุมประพฤติ ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม และขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัว สอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๔	๑๑๑๖๐๒๐๑๖๕	นายเจตรินทร์ นินคำ	- ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ - ๒ นำใบรับรองแพทย์ ไปรายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติราชการในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. ณ กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ - หากท่าน ไม่ไปรายงานตัว ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ ประสงค์จะทำสัญญาจ้างในครั้งนี้
๒	๐๒	๑๑๑๖๐๒๐๑๑๒	นางสาวพรพนา กลัดเงิน	
๓	๐๕	๑๑๑๖๐๒๐๐๘๐	นายรัชพล นฤมิตรมงคล	
๔	๐๑	๑๑๑๖๐๒๐๐๐๘	นางสาวชนิสรา แก้วสีปลาต	

/บัญชีรายชื่อ...

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง  
นักทรัพยากรบุคคล ของกรมคุมประพฤติ ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่าน  
การเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของกรมกิจการผู้สูงอายุยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
ของกรมคุมประพฤตินี้ จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ  
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของกรมกิจการผู้สูงอายุ

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
ของกรมคุมประพฤตินี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชี  
ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งดังกล่าว


๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะจัดจ้างในตำแหน่ง

ดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับที่ที่ระบุไว้ในหมายเหตุข้างต้นมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้าง  
เป็นพนักงานราชการและเริ่มปฏิบัติงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

  
(นายประสาร มหาสิทธิ์กุล)  
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

สำเนาถูกต้อง  
  
(นางสาวขวัญเรือน หนูชู)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ